

Phát động Giải báo chí Nam Trung Bộ lần thứ Nhất năm 2023

22:26 17/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Sáng 17/06/2023, tại TP. Đà Nẵng, Hội nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng tổ chức phát động Giải báo chí Nam Trung Bộ lần thứ Nhất năm 2023.

Giải báo chí Nam Trung Bộ lần thứ Nhất năm 2023 được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực Nam Trung Bộ; ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về Nam Trung Bộ.



Đồng chí Phan Toàn Thắng, Chánh VP Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa cho nhà tài trợ Giải Ảnh: PV

Tác phẩm dự Giải gồm 4 loại hình: Báo in, Báo nói (Phát thanh), Báo hình (Truyền hình) và báo điện tử; Thể loại báo chí dự Giải: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung, giao lưu, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp, phim tài liệu truyền hình... Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục

cao về nội dung và hình thức thể hiện.

Đối tượng tham gia là các nhà báo, phóng viên, hội viên đang công tác tại Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí các tỉnh Nam Trung Bộ gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận... có tác phẩm phù hợp với Thể lệ. Các nhà báo, phóng viên, hội viên là phóng viên thường trú đang công tác tại các cơ quan thường trú, Văn phòng đại diện, chi nhánh... của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ có tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 04 người.

Tham dự giải là các tác phẩm báo chí đã đăng tải trong thời gian từ tháng 6/2023 đến 30/04/2024 trên các báo in, báo điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Không xem xét tác phẩm dự giải của tác giả vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác cũng như vi phạm về vấn đề bản quyền.

Tổng kết, trao giải dự kiến tháng 5/2024 tại TP. Đà Nẵng. Giải báo chí Nam Trung Bộ lần thứ Nhất năm 2023 được Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất giao Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng làm đơn vị đầu mối, chủ trì tổ chức Giải.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đơn vị tài trợ chính cho Giải Báo chí Nam Trung Bộ lần thứ Nhất năm 2023.

Tác phẩm tham dự Giải có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban tổ chức Giải đến hết ngày 30/4/2024 (theo dấu bưu điện); Theo địa chỉ: Văn phòng Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, số 226/23 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TPHCM. Đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải Báo chí về Nam Trung Bộ lần thứ Nhất năm 2023. Đối với các tác phẩm báo điện tử gửi qua thư điện tử (email): giaibaochinamtrungbo@gmail.com. Yêu cầu: gửi kèm đường link bài báo, ghi tên báo, thời gian đăng tải, tên tác giả; tiêu đề thư điện tử ghi rõ: *Tác phẩm dự Giải báo chí Nam Trung Bộ lần thứ Nhất năm 2023./.*

Ngọc Bích

Link bài viết: <https://nguoiambao.vn/public/phat-dong-giai-bao-chi-nam-trung-bo-lan-thu-nhat-nam-2023>